

# รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563

## ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระดับประถม จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
1	นางสาวเสาวณีย์ รัตนคช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ด.ญ.วรลชญาณี ชิตแก้ว
2	น.ส.กาญจนา พงอุตทา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด	ด.ญ.ชนิดาภา ฤทธิศรี
3	นางธิดารัตน์ ดวงทา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการคดีศาลแขวงชลบุรี	ด.ญ.ณัฐรัชต์ ดวงทา
4	น.ส.กรรณก คุรุพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี	ด.ญ.ณัฐรัชต์ ทองคำเจริญ
5	นางลัดดาวัลย์ นันทวิสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา	ด.ญ.ปิยวรรณ นันทวิสิทธิ์
6	น.ส.เสาวลักษณ์ แก้วกันหา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.เลย	ด.ช.ธนภุติพงษ์ แก้วกันหา
7	น.ส.พรรณราย เทพานนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือฯ 2	ด.ช.พลวรรธน์ เทพานนท์
8	น.ส.อรธรรมา จันทิง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 2	ด.ช.เตชิต จันทิง
9	นางอรพิน คนไฉ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ	ด.ญ.กัมภัก คนไฉ
10	น.ส.พัฒน์นรี ลิ้มมัน	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสระบุรี	ด.ช.ธีรภัทร ลิ้มมัน
11	น.ส.ศุภลักษณ์ ไกรญาติ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯจ.หนองคาย	ด.ญ.วิศรา ฝาโคตร
12	น.ส.ดลนภัส จันรอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร	ด.ช.ธปณัฐ ศรีมณี
13	น.ส.ดวงรัตน์ ดีเปี่ยม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดลพบุรี	ด.ญ.ปวีศา กันหาภัย
14	น.ส.วลัยลักษณ์ ชูฤทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา	ด.ช.นันทพัฒน์ ชูฤทธิ์
15	น.ส.สายฝน ขวัญเกิด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6	ด.ญ.วรรณวิสาข์ รัตนพิกุลชัย
16	นายพงษ์พันธ์ คงเพชร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.พังงา	ด.ช.นนทกร คงเพชร
17	น.ส.ทัศนีย์พร เปล่งแสง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดระนอง	ด.ช.พนธกร เปล่งแสง
18	นายสหัสเชษฐ วงศ์ชนะพิบูลย์	นิติกรปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครสวรรค์	ด.ช.ธรรมธัช วงศ์ชนะพิบูลย์
19	นางรินดำ ขอสานติ	พนักงานธุรการ ส 3	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 2	ด.ช.ณัฐนันท์ ขอสานติ
20	น.ส.ปริศนา ขมิ้นเขียว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดอุดรธานี	ด.ญ.ญาณิศา ทูมมาลา
21	นางณัจฉริยา วรสุวรรณโรจน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีศาลสูงภาค 6	ด.ช.จิรภัทร วรสุวรรณโรจน์
22	นายปรีชา ยามี่	นิติกรปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดบึงใหญ่	ด.ช.ภูบัติ ยามี่
23	น.ส.สุรรัตน์ มโนไมย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดอุดรธานี	ด.ญ.ปวีศา ไกยเดช
24	น.ส.อัญชลี ปะสะกะวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการภาค 6	ด.ช.ศิริศวร์ ปะสะกะวี
25	น.ส.สุรัสสา สอนประสม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.พัฒนาระบบบริหาร	ด.ช.ณัฐกร วงศาประหยัด
26	น.ส.วรารัตน์ คลีเกษร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯ จ.สุราษฎร์ธานี	ด.ช.สุวิจักขณ์ พันสนาซี
27	น.ส.สุทัยชนก แก้วสุทะ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดแม่สะเรียง	ด.ญ.ฐิติวรดา ชติวงศ์
28	นายธีรวุฒิ พงษ์พูล	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนฯ 6	ด.ญ.พัทธ์ธีรา พงษ์พูล
29	น.ส.ณิชาภา เลิศธนรัฐ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีศาลสูงภาค 6	ด.ญ.เมยารลี บำรุงเมือง

# รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563

## ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระดับประถม จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
30	น.ส.รัตติยา ชัยชัชวาล	นิติกรปฏิบัติการ	สนง.คดีกิจการอัยการสูงสุด	ด.ญ.พิชญา ชัยชัชวาล
31	นางเกษร น้อยประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี	ด.ญ.กชพรรณ น้อยประเสริฐ
32	นางชาลิสา พรไพศาล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ	ด.ญ.ธีจุฑา พรไพศาล
33	น.ส.ชยุตน์นันท์ เนียมเกตุ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลา	ด.ญ.ศิริพัทธ์ เรืองอินทร์
34	นายสมิทธิ จำรัสสมบูรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดนนทบุรี	ด.ช.พีรวิชญ์ จำรัสสมบูรณ์
35	น.ส.เกษมศรี ศรีพยางค์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ	ด.ช.ภิมินทร์ ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
36	นางอุบล วงศ์สง่า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ยโสธร	ด.ญ.เพ็ญพิชชา วงศ์สง่า
37	นางอริสตา ดั่งชู	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลา	ด.ช.ปกรณ์ยศ สรรพแพทย์พิศาล
38	นางรัตนา วงค์จำปา	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด	ด.ญ.บุญยาพร วงค์จำปา
39	นางณัฐชนันท์พร กฤตรัชตนันต์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดพัทลุง	ด.ญ.ภัทรภร กฤตรัชตนันต์
40	นางสุรรัตน์ วิเศษสา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดกำแพงเพชร	ด.ญ.พรชนก วิเศษสา
41	น.ส.จงจิตร ชนະสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดภูเก็ต	ด.ช.จิรกร บุญญาศักดิ์
42	นางสาวนีย์ แก้วประจุ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดหลังสวน	ด.ช.ปณณทัต แก้วประจุ
43	นางจิรฐา สุษะสีบ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดเชียงราย	ด.ญ.ชมจิรา สุษะสีบ
44	น.ส.อารีย์ สุริยะจันทร์	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.กระบี่	ด.ญ.คุ้มขวัญ คงด้วง
45	นายนนท์วิศ เชาวประสิทธิ์	นิติกรชำนาญการ	สนง.คดีกิจการอัยการสูงสุด	ด.ญ.พรวิมล เชาวประสิทธิ์
46	นายบำรุง มาบัว	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯจ.ตรัง	ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ มาบัว
47	นางปรียา เขียวเลียน	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สนง.อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลา	ด.ช.กิติภูมิ เขียวเลียน
48	น.ส.สุสดี เทพทวี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สนง.คดีศาลสูงภาค 9	ด.ญ.ชยุตนิศ รอดขำ
49	นายปลั่งกร พลเยี่ยม	อัยการประจำกอง	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจฯ 1	ด.ญ.ฉัญญ์รัศม์ พลเยี่ยม
50	นางกิตติพร สนิทมัจโร	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด	สนง.คดีปกครองสงขลา	ด.ญ.กุลกัณฑ์ สนิทมัจโร